



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง  
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction  
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่  
หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพะเนียง อำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง อำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพะเนียง อำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ราคากลาง ๓,๕๘๕,๐๐๐.- บาท (-สามล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๗๙๒,๕๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง เชื้อถือ

๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นข้อเสนอของผู้ค้าโดยใช้หลักประกันของอย่างใดอย่างหนึ่งตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๕ เป็นเงิน ๑๗๙,๒๕๐.- บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

๘. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

๙. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงจะลงนามก่อนนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการจากผู้มีอำนาจแล้ว

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป กับองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง ให้รับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ , (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ , (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป และกำหนดการจัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท (- ห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ - วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐-๓๕๓๘-๖๔๙๑,๐-๓๕๗๒-๗๑๘๕, และ ๐-๘๑๘๕-๒๓๓๙-๐ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.sampaneang.go.th](http://www.sampaneang.go.th) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางโดยตรง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙



๕๒  
(นายวสันต์ ใจสุนทร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง